



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีโครงการ จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย เอกณรงค์ เจริญสุข (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม สนับสนุน

การผลิต พัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ วัน/เดือน/ปี: วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเอกณรงค์ เจริญสุข (ให้บริการ, จ้างเหมา) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุกัญญา สงวนหงษ์ นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง สุกิจ ภูริรักษ์ นายสุกิจ ภูริรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุกัญญา สงวนหงษ์ นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗	